

กระทู้ถามที่ ๔๐๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความระส่ำระสายที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ไทยในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงรวมทั้งสื่อออนไลน์กรณีพระสงฆ์ ซึ่งมีมานะในการศึกษาภาษาบาลีสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร ได้รับการอุปสมบทเป็นสามเณรนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ ได้ประกาศลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา อันเป็นผลจากการกล่าวอ้างพระราชอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จนเกิดความระส่ำระสายในหมู่คณะสงฆ์พระอารามหลวงลูกหลานบานปลาย เกิดการบีบคั้นอย่างรุนแรงของเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง ทั้งที่ตามประเพณีปฏิบัติบรรดาคณะสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น หากจะลาสิกขาก็ต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระบรมราชานุญาต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่จะปล่อยผ่านไม่ได้ หากแต่ควรจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับความที่พระภิกษุดังกล่าวเป็นนาคหลวง และเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งนับวันแต่จะหาได้ยากยิ่งขึ้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลในฐานะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีตามที่กฎหมายกำหนด ทราบหรือไม่ว่าการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางกำลังเกิดความระส่ำระสายอย่างรุนแรง หากทราบจะดำเนินการแก้ไขให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมตามจารีตประเพณีของคณะสงฆ์ไทยอย่างไร และหากไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดเหตุการณ์กล่าวอ้างพระราชอำนาจดังกล่าวขึ้นในวงการคณะสงฆ์จนอาจมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย รัฐบาลได้ดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร และหากยังมีได้ดำเนินการ เป็นเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๓. กรณีพระสงฆ์ซึ่งมีมานะในการศึกษาได้ประกาศลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาอันเป็นผลจากเหตุการณ์บีบคั้นดังกล่าว รัฐบาลทราบเรื่องนี้หรือไม่ ประการใด และหากทราบจะดำเนินการระงับยับยั้งมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๔. รัฐบาลจะแก้ปัญหาการก้าวล่วงการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วยวิธีการอันเป็นหลักสากล เช่น การบอกกล่าว หรือแจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครอง คณะสงฆ์หนกลาง ได้รับทราบถึงกาลเทศะในการปฏิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันตามความเหมาะสมได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม เวชกามา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสกลนคร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๔๐๓ ร.

ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย
เรื่อง ความระส่ำระสายที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ไทยในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ข้าพเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ความระส่ำระสายที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ไทยในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ของท่าน สมาชิกผู้มีเกียรติ ตามที่ได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า ปัจจุบันการปกครองคณะสงฆ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่ง มหาเถรสมาคม ฉบับต่าง ๆ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตามที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถก้าวล่วงการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ของ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้แต่อย่างใด

คำตอบข้อที่ ๒

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า มิได้มีเหตุการณ์กล่าวอ้าง พระราชอำนาจแต่อย่างใด เนื่องจากการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการในระดับต่าง ๆ นั้น กฎหมายได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงบุคคลที่มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอน พระสังฆาธิการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ถือเป็นการดำเนินการ โดยชอบ

คำตอบข้อที่ ๓

การลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาของพระภิกษุทุกรูป ล้วนแล้วแต่ เกิดจากความสมัครใจของพระภิกษุรูปนั้น ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

คำตอบข้อที่ ๔

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานให้ทราบว่า ปัจจุบันการปกครอง คณะสงฆ์เป็นไปตามกฎหมาย พระธรรมวินัย และจารีตประเพณี ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่เพียงรับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง คณะสงฆ์ ตามที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จึงไม่สามารถก้าวล่วงการบริหารการปกครอง คณะสงฆ์ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้แต่อย่างใด